

Bắc Kạn: Triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

11:14 02/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

BHXH tự nguyện là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn, tạo điều kiện cho người lao động phi chính thức được tham gia vào lưới an sinh để khi hết tuổi lao động có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ BHYT miễn phí để đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe.

Công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng BHXH tỉnh luôn xác định nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH tự nguyện là một trong những mục tiêu trọng tâm của Ngành, do vậy ngay từ đầu năm 2024 để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt từ tỉnh đến huyện:

Thứ nhất, xác định công tác truyền thông là “chìa khóa” để thực hiện hiệu quả công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Do vậy, BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung, linh hoạt hình thức truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đối với người lao động khu vực phi chính thức, khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số trong việc tham gia BHXH tự nguyện.

Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông Báo, Đài Trung ương và địa phương tăng số lượng tin, bài, phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện đến với người dân trên địa bàn tỉnh, để người dân hiểu về chính sách từ đó tích cực tham gia. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nhất là các tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên. Đây là những đoàn thể có số lượng thành viên lớn, hiện diện trong mọi hoạt động trong đời sống xã hội ở cơ sở. Vì vậy, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức này để tuyên truyền và vận động mở rộng người tham gia nhất là hội viên trong hệ thống.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để tổ chức các hội nghị khách hàng, tuyên truyền trực tiếp theo nhóm nhỏ tại các thôn, bản, tổ dân phố và có mời đại diện chính quyền địa phương, Bí thư, tổ trưởng, trưởng thôn, người có uy tín tại cộng đồng để tuyên truyền, vận động từ đó người dân thêm tin tưởng vào chính sách BHXH tự

nguyện và đăng ký tham gia.

Thứ hai, bám sát sự chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT các cấp để tranh thủ sự đồng lòng, chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Tiếp tục phối hợp các sở, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện cho người dân.

Thứ ba, tập trung xây dựng kịch bản phát triển người tham gia BHXH, BHYT theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố chi tiết đến từng tháng, quý để tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Rà soát danh sách người tham gia BHXH tự nguyện đã dùng đóng và đến hạn nhưng chưa đóng để tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia để đảm bảo quyền lợi khi đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí.

Thứ tư, chú trọng mở rộng hệ thống Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; tăng số lượng nhân viên thu, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, tiếp cận đối với đội ngũ nhân viên thu, cộng tác viên trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Thứ năm, tiếp tục phát động phong trào thi đua mỗi công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH, nhân viên, cộng tác viên tổ chức dịch vụ thu là một tuyên truyền viên tích cực, với phương châm “*Đi từng ngõ, gõ từng nhà*” tranh thủ thời gian vào buổi tối, ngày nghỉ hàng tuần đi đến từng hộ gia đình, cụm dân cư nơi khó tổ chức hội nghị để vận động tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài ra, cơ quan BHXH cũng tích cực đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong quản lý, hỗ trợ nghiệp vụ để rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đảm bảo thuận tiện nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.



Ảnh minh họa

Với những giải pháp trên, cùng với sự chủ động, nỗ lực vượt khó, thực hiện linh hoạt các hình thức tuyên truyền để vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thúy Vinh

Link bài viết: <https://nguoi lambao.vn/bac-kan-trien-khai-cac-giai-phap-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen>